

Ngày 10/10 là ngày gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay về ý nghĩa cũng như những thông tin thú vị về ngày Giải phóng Thủ đô và các sự kiện lịch sử diễn ra trong ngày này tại bài viết dưới đây nhé. Mời bạn theo dõi.

### ***Ngày 10/10 là ngày gì?***

Rất nhiều câu hỏi đặt ra như ngày 10 tháng 10 là ngày gì? Ngày 10.10 là ngày gì? Để trả lời cho câu hỏi ngày 10 tháng 10 dương lịch là ngày gì, mời bạn đón đọc thông tin dưới đây:

### **Ngày 10/10 Giải phóng Thủ đô**

Theo đó, ngày 10/10 hằng năm là ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô. 10/10/1954 – 10/10/2022 là kỷ niệm tròn 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

### **Lịch sử ngày Giải phóng Thủ đô**

Nhiều người tìm kiếm về ngày Giải phóng Thủ đô là ngày nào cũng như lịch sử ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội như thế nào? Theo đó, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ về đình chiến ở Đông Dương được ký kết.

Ngày 30/9/1954 và ngày 2/10/1954 các hiệp định về việc chuyển giao Hà Nội được ký kết tại Ủy ban Liên hợp đình chiến Trung ương. Theo nghị quyết ngày 17/9/1954 của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội được thành lập có nhiệm vụ tiếp thu và quản lý thành phố. Sư đoàn Quân Tiên phong đã được Trung ương Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ tiếp quản Hà Nội.

Sáng 8/10/1954 các đơn vị quân đội chia nhiều đường tiến vào ngoại thành Hà Nội. Đến 16 giờ 30 thì tiến đến đường đê La Thành, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Ngã Tư Sở, Ô Cầu Giấy và Nhật Tân. Sáng 6 giờ ngày 9/10/1954, quân đội lại theo nhiều đường từ ngoại thành tiến vào nội thành chia làm nhiều cánh quân tiến vào 5 cửa ô

chính rồi từ đó tỏa đi các nơi. 16 giờ, quân đội Liên hiệp Pháp rời khỏi thành phố, lặng lẽ rút sang phía Bắc cầu Long Biên. 16 giờ 30, quân đội ta hoàn toàn kiểm soát thành phố Hà Nội, tiếp thu thành phố gọn gàng và trật tự.



Ngày 10/10/1954 – Ngày thủ đô hoàn toàn sạch bóng quân thù.

5 giờ: Nhân dân thủ đô quần áo chỉnh tề mang cờ, ảnh Bác Hồ, những bó hoa tươi thắm, thành đội ngũ trật tự theo từng công sở, xí nghiệp, trường học, khu phố..., kéo tới những con đường đã được thông báo trước là bộ đội hành quân qua. Đoàn xe đầu tiên do Thiếu tướng Vương Thừa Vỹ, Chủ tịch Ủy ban Quân chính và bác sĩ Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính dẫn đầu đi qua phố Hàng Đường, Hàng Đào và trung tâm thành phố.

8 giờ: Cánh quân phía Tây xuất phát từ Quân Ngựa. Đó là những chiến sĩ bộ binh của Trung đoàn Thủ đô. Đến 9 giờ 45 tiến vào Cửa Đông thành Hà Nội.

8 giờ 45: Cánh quân phía Nam xuất phát từ Việt Nam học xá tiến qua Bạch Mai, phố Huế, vòng quanh hồ Gươm rồi vòng lại chiếm lĩnh toàn bộ khu vực Đồn Thủy và Đấu Xảo.

9 giờ 30: Đoàn cơ giới và pháo binh xuất phát từ Bạch Mai, qua phố Bạch Mai, phố Huế, 10 giờ 5 đến Bờ Hồ, qua Hàng Đào, Hàng Ngang, chợ Đồng Xuân, rẽ sang đường Cửa Bắc tiến vào thành lúc 10 giờ 45.

15 giờ : Còi Nhà hát Lớn thành phố nổi lên một hồi dài. Máy chục vạn nhân dân Hà Nội đã trang nghiêm dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức tại sân vận động Cột Cờ với sự tham gia của các đơn vị quân đội.

Trong không khí vui mừng của ngày lễ lịch sử – ngày Giải phòng Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Vương Thừa Vũ trân trọng đọc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Thủ đô nhân ngày giải phóng.



## Ý nghĩa ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954), ngày Hà Nội sạch bóng quân thù, trở thành mốc son vàng trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội.

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội là cột mốc thông báo miền Bắc hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi bắt tay vào xây dựng xã hội mới, xã hội XHCN.

## Hình ảnh ngày Giải phóng Thủ đô

Sau đây là một số hình ảnh kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô, hình ảnh mừng ngày Giải phóng Thủ đô được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp:











Tham khảo thêm:



- [Ngày 19/8 là ngày gì? Lịch sử và ý nghĩa ngày 19/8](#)
- [Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 là ngày gì?](#)

## **10/10 là ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam**

Ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư, đến nay các thế hệ luật sư Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước.

Ngày 14/1/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 149/QĐ-TTg lấy ngày mừng 10/10 hàng năm là ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ luật sư và nghề luật sư ở nước ta.

Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam có ý nghĩa chính trị – xã hội ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với đội ngũ luật sư và nghề luật sư ở Việt Nam. Ghi nhận sự trưởng thành lớn mạnh của đội ngũ luật sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư ở nước ta.

Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của luật sư trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng; góp phần xây dựng, củng cố hình ảnh, địa vị pháp lý của luật sư và nghề luật sư trước cộng đồng xã hội.



## 10/10 là ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia và đăng tải trên trang <http://dx.gov.vn>.

## Các sự kiện lịch sử diễn ra trong ngày 10/10

- Ngày 10/10 năm 732 - Trận Tours do Charles Martel cùng các chiến binh người Frank đánh bại quân đội al-Andalus gần Tours và Poitiers, ngăn chặn lực lượng Hồi giáo khuếch trương tại vùng Tây Âu.
- Ngày 10/10 năm 1762 - Cuộc Chiến tranh Bảy năm: Nhà vua của nước Phổ Friedrich II Đại Đế chiếm lại được pháo đài Schweidnitz (Silesia) từ tay quân Áo.
- Ngày 10/10 năm 1846 - Nhà thiên văn học người Anh William Lassell đã phát hiện ra vệ tinh lớn nhất của sao Hải Vương là Triton.

- Ngày 10/10 năm 1911 - Bắt đầu cách mạng Tân Hợi với Khởi nghĩa Vũ Xương, dẫn đến sự sụp đổ của nhà Thanh.
- Ngày 10/10 năm 1928 - Tưởng Giới Thạch nhận chức ủy viên trưởng ủy ban quân sự, trở thành lãnh đạo trên thực tế của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc.
- Ngày 10/10 năm 1954 - Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội từ tay Pháp sau Chiến tranh Đông Dương.
- Ngày 10/10 năm 1964 - Khai mai Thế vận hội Mùa hè 1964, tiến hành tại Tokyo, Nhật Bản.
- Ngày 10/10 năm 1970 - Cộng hòa Khmer chính thức tuyên bố thành lập.
- Ngày 10/10 năm 2010 - Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được tổ chức, kỷ niệm 1.000 năm Lý Thái Tổ ban chiếu dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long.
- Ngày 10/10 năm 2010 - Quốc gia tự trị Antille thuộc đất nước Hà Lan giải thể.

### ***Ngày 10/10 âm lịch là ngày gì?***

Bên cạnh đó, câu hỏi về ngày mừng 10 tháng 10 âm lịch là ngày gì? 10.10 âm là ngày gì? Hay 10/10 âm là ngày gì cũng được rất nhiều người quan tâm tìm kiếm. Theo đó, Tết Trùng Thập hay Tết Song thập (mùng 10 tháng 10 hoặc 15 tháng 10 Âm lịch) còn gọi là tết của các thầy thuốc, hay Tết Cơm mới tháng mười. Tết này còn gọi là Hạ Nguyên để đối với Thượng Nguyên (ngày 15 tháng Giêng) theo tục lệ như Phật.

Theo sách Dược lễ thì ngày 10 tháng 10 Âm lịch, cây thuốc mới tụ được khí âm dương, kết được sắc tứ thời (Xuân, Hạ, Thu, Đông) trở nên tốt nhất. Vì vậy, các thầy thuốc rất coi trọng tết này.

Ở nông thôn Việt Nam, ngày này người ta thường làm bánh giầy, nấu chè kho để cúng gia tiên rồi đem biếu những người thân thuộc.

Các nhà thầy thuốc thì vì thu lễ thu tiền mà ăn tết một là để cung cấp, hai là để khoản đãi các đệ tử và các bạn hàng.



Nói chung Tết này là của ông Đờng, bà Cốt, họ làm cỗ bàn linh đình. Còn đối với một số vùng nông thôn gọi nôm na là tết Cơm mới, tết Thường tân. Các nhà lấy gạo mới làm bánh dày, thổi cơm và luộc gà dâng cúng gia tiên và thần, Phật mừng được mùa.

Có nơi tổ chức Tết Cơm mới tháng mười (còn gọi là Tết Hạ nguyên) vào ngày rằm Tháng Mười hay ngày 31 tháng 10 để nhớ đến công của Tiên Nông (tiên của ruộng đồng) và để ăn mừng việc gặt hái của vụ mùa đã xong.

**Tham khảo thêm:**

- [Ngày 19/8 là ngày gì? Lịch sử và ý nghĩa ngày 19/8](#)
- [Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 là ngày gì?](#)

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn tìm hiểu về 10/10 là ngày gì, ngày 10 tháng 10 âm là ngày gì cũng như các thông tin thú vị khác về ngày 10 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!